



## Hướng dẫn Tổ chức Buổi Lắng nghe Cộng đồng "Ân tứ của chúng ta là gì?"

### **Cầu nguyện Mở đầu – 10 phút**

Bắt đầu với lời cầu nguyện và suy ngẫm, kính mời Chúa Thánh Thần đến trở thành một phần của tiến trình.

### **Tổng quan về Quy trình – 10 phút**

- Người tổ chức sẽ cung cấp thông tin tổng quan về quá trình lắng nghe, giải thích các vòng, cách thức hoạt động của quá trình lắng nghe và cách ghi lại phản hồi.
- Người tổ chức sẽ mời mọi người chia thành các nhóm nhỏ, đảm bảo mỗi nhóm có một người hướng dẫn và một người ghi chép để nắm bắt ý kiến phản hồi và ý kiến đóng góp.
- Điều phối viên trong mỗi nhóm sẽ hướng dẫn theo mô hình lắng nghe hiệp hành cho quá trình này.

Có ba vòng lắng nghe chính.

- Ở vòng đầu tiên, mỗi người sẽ có một lượt tương đương để chia sẻ suy nghĩ của mình. Vòng này kéo dài khoảng 20 phút, vì vậy xác định mỗi người tham gia có bao nhiêu thời gian bằng cách chia 20 phút cho số lượng người tham gia.
- Không có thảo luận hoặc phản hồi nào trong vòng này. Tất cả những người tham gia chỉ lắng nghe những gì mỗi người chia sẻ.
- Khi mọi người chia sẻ xong, cần có khoảng thời gian tĩnh lặng sau đó để mọi người chú ý đến tác động của Chúa Thánh Thần đang di chuyển trong họ và trong nhóm.
- Mỗi người được mời chia sẻ ngắn gọn những gì nổi bật với họ ngay từ vòng đầu tiên. Mô hình này được lặp lại với vòng nghe thứ hai và thứ ba.

### **Câu hỏi sẽ được hỏi – 10 phút**

Sau đó, người tổ chức sự kiện đưa ra tổng quan về các câu hỏi, lý do tại sao những câu hỏi đó được đặt ra, cách thức Hội đồng Cố vấn Gia đình Giáo xứ đang hoạt động, và ý kiến đóng góp từ buổi họp này sẽ hướng dẫn việc lập kế hoạch trong tương lai như thế nào.

### **Lắng nghe và thảo luận nhóm nhỏ – ~60 phút**

Hãy đảm bảo tạo không gian cho mọi người chia sẻ suy nghĩ của họ, đồng thời theo dõi thời gian để đảm bảo đúng giờ. Để đảm bảo thời gian cho tất cả những người tham gia phát biểu, chúng tôi khuyến nghị không quá tám người tham gia cho mỗi nhóm. Bắt đầu với phần giới thiệu rất ngắn gọn, đặt câu hỏi đầu tiên và sau đó mời mọi người dành vài phút tĩnh lặng trước khi bắt đầu chia sẻ.

## Vòng Một - 30 phút

**Mỗi người chia sẻ một lần với thời gian bằng nhau cho mỗi người tham gia – tổng cộng 20 phút.**

*Những trải nghiệm của bạn trong giáo xứ (trải nghiệm về những ân tứ của bạn và đặc sủng của giáo xứ) đã giúp bạn đến gần Chúa hơn như thế nào? Sự tham gia của bạn vào giáo xứ có tác động gì đến tinh thần của bạn?*

**Tổng kết Vòng Một** - tổng cộng 3-5 phút

Mỗi người chia sẻ một lần. Có thể là một từ hoặc một câu.

*Tôi đã nghe thấy gì? Chủ đề nổi bật từ buổi lắng nghe là gì?*

**Giải lao ngắn** - tổng cộng 5 phút

Điều phối viên nên đọc lời gợi ý kế tiếp và yêu cầu mọi người suy ngẫm và cầu nguyện ý tưởng đó trong giờ giải lao. Thông báo cho người tham dự thời gian vòng kế tiếp sẽ bắt đầu.

## Vòng Hai - 35 phút

**Mỗi người chia sẻ một lần, với thời gian bằng nhau cho mỗi người tham gia. – Tổng cộng 20 phút.**

*Nếu phải mô tả những ân tứ và đặc sủng chính yếu của giáo xứ cho một người mới đến trong một câu thôi, bạn sẽ nói gì? Điều gì làm bạn yêu thích nhất khi trở thành một giáo dân? Theo bạn, điều gì làm bạn đáng tự hào nhất?*

**Tổng kết Vòng Hai** - tổng cộng 3-5 phút

Mỗi người chia sẻ một lần. Có thể là một từ hoặc một câu.

*Tôi đã nghe thấy gì? Chủ đề chính còn đọng lại trong tôi khi lắng nghe mọi người chia sẻ là gì?*

**Trò chuyện tự do trong các nhóm nhỏ** - tổng cộng 10 phút

Điều phối viên mở đầu bằng cách mời gọi bất kỳ ý kiến phản hồi nào mọi người muốn chia sẻ.

## Kết thúc - 10 phút

**Cầu nguyện Kết thúc** – 10 phút

Đưa mọi người trở lại nhóm lớn. Kết thúc bằng lời cầu nguyện. Đảm bảo thông báo các người ghi chép đưa lại các dữ liệu ghi chép bằng văn bản hoặc kỹ thuật số của mình cho một thành viên Hội đồng Cố vấn Gia đình Giáo xứ trước khi rời đi.